

HOẠT ĐỘNG GIỮ VỆ SINH TRƯỜNG LỚP CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN

Nhằm thực hiện tốt Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các trường Tiểu học quận Long Biên nói chung và Tiểu học Giang Biên đã đề ra kế hoạch lao động nhằm thực hiện công tác giáo dục toàn diện trong Nhà trường, triển khai các nhiệm vụ về xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, trường học thân thiện. Giáo dục học sinh biết lao động tự phục vụ , có ý thức bảo vệ, làm đẹp trường lớp. Tổ chức tốt công tác lao động trong trường giúp học sinh có động cơ đúng đắn khi tham gia một số hoạt động và kỹ năng sống hàng ngày.

Hàng tuần, cứ vào cuối buổi học chiều thứ sáu, giáo viên trong trường cùng với các em học sinh tiểu học quận Long Biên nói chung và Tiểu học Giang Biên nói riêng thường xuyên:

- Thực hiện lao động tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự dọn dẹp góc học tập, chỗ ngồi ở lớp.
- Thực hiện vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh ở sân trường cũng như ở lớp học tốt, tạo khuôn viên xanh - sạch - đẹp, đảm bảo thân thiện.

Hình ảnh các bạn học sinh trong chiều thứ sáu hàng tuần



Hình ảnh các em học sinh tham gia vệ sinh trường lớp















Qua các hoạt động vừa nêu giúp các em học sinh có những kỹ năng sống hàng ngày, từ đó môi trường lớp học, trường học luôn luôn sạch đẹp.

Vệ sinh môi trường học đường là một trong những vấn đề cần được làm và nhắc nhở thường xuyên. Vì vậy các em hãy có ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan lớp học, trường học của mình. Mỗi người hãy tự có ý thức hơn trong việc vứt rác vào đúng nơi quy định, thu gom rác và vệ sinh toàn bộ lớp học, trường học, khu vực xung quanh trường ngay hôm nay. Hãy có ý thức chấp hành tốt, không vứt rác bừa bãi, không vẽ bậy lên tường,... Chung tay cùng nhau, chúng ta tạo nên một môi trường học tập sáng – xanh – sạch – đẹp.

Không chỉ có học sinh tham gia vệ sinh trường lớp, tập thể cán bộ GVNV nhà trường cũng tích cực tham gia vệ sinh và phòng tránh dịch bệnh. Các đồng chí GV nhà trường sau tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu, các đồng chí lại dọn vệ sinh và rắc vôi bột vào các hố ga để tiêu diệt muỗi, bọ gậy.

Một số hình ảnh của CBGV làm vào các chiều thứ 6 hàng tuần













**Người thực hiện
Nguyễn Thị Hồng Hạnh**